

บาท/ดอลลาร์เช้านี้เปิด 30.62 แนวโน้มแข็งค่า กรอบ 30.57-30.67

\*บาท/ดอลลาร์เปิดตลาดเช้าวันนี้ ที่ระดับ 30.62 แข็งค่าขึ้นจากช่วงปิดสิ้นวันทำการก่อนที่ระดับ 30.68 แนวโน้มแข็งค่า จากตลาด Risk-Off ค่าเงินเอเชียมีโอกาสปรับขึ้นตามเงินเยนและทองคำ คาดกรอบวันนี้ 30.57-30.67

\*นายจิตติพล พุกษาเมธานันท์ นักกลยุทธ์ตลาดเงินตลาดทุน ธนาคารกรุงไทย กล่าวว่า เงินบาท/ดอลลาร์เปิดเช้าวันนี้ที่ระดับ 30.62 แข็งค่าจากช่วงปิดสิ้นวันทำการก่อน ในคืนที่ผ่านมาจะเห็นได้ชัดว่าสินทรัพย์ปลอดภัยย้ายกลับมาอยู่ฝั่งเอเชีย เมื่อเศรษฐกิจสหรัฐมีปัญหา นำโดยเงินเยนและทองคำ

ในช่วงที่เหลือของสัปดาห์ เราเชื่อว่าตัวเลขเศรษฐกิจจะกลายเป็นจุดสนใจของตลาด ไม่ว่าจะเป็นการจ้างงานภาคเอกชน (ADP) ตัวเลขผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคบริการและการจ้างงานนอกภาคการเกษตร (Nonfarm payrolls) ส่วนใหญ่ผู้ค้าในตลาดเชื่อว่ากลุ่มธุรกิจอื่นนอกเหนือจากภาคอุตสาหกรรม ไม่ได้รับผลกระทบจากสงครามการค้า แต่ขณะเดียวกันก็เชื่อว่าธนาคารกลางต้องเข้ามาช่วยเหลือถ้าเศรษฐกิจมีปัญหา

ดังนั้น ถ้าเดือนนี้ตัวเลขเบื้องต้นชะลอตัวลงพร้อมกัน ดอกเบี้ยสหรัฐก็จะลดต่ำลงอีก ซึ่งจะกดดันให้เงินดอลลาร์สามารถปรับตัวลงได้ใหม่ คาดกรอบค่าเงินบาทวันนี้ระดับ 30.57-30.67 บาท/ดอลลาร์

ตลาดการเงินกลับเข้าสู่โหมดปีรับความเสี่ยง (Risk-Off) ท่ามกลางความกังวลว่าแนวโน้มเศรษฐกิจสหรัฐจะชะลอตัว ล่าสุดดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคการผลิต (ISM Manufacturing PMI) ลดลงแตะระดับ 47.8 จุด ต่ำสุดในรอบกว่า 10 ปี และอยู่ในภาวะหดตัวติดกัน 2 เดือน (ดัชนีต่ำกว่า 50 จุด หมายถึงภาวะหดตัว)

ดัชนี S&P500 ของสหรัฐฯ และ ดัชนี STOXX50 ของยุโรป ดิ่งลง 1.2% และ 1.4% ตามลำดับ ขณะที่บอนด์ยีลด์สหรัฐฯ อายุ 10 ปี ย่อลง 3 bps สู่ระดับ 1.64% ราคาทองคำปรับตัวขึ้น 1% และราคาน้ำมันดิบเบรนท์ ลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 2 เดือน ที่ 59.2 ดอลลาร์/บาร์เรล

สำหรับวันนี้ นักลงทุนต้องจับตารายงานยอดการจ้างงานภาคเอกชน โดยสถาบัน ADP (Non-farm Employment) ที่ตลาดคาดว่า จะเพิ่มขึ้น 1.4 แสนราย ชะลอตัวลงจาก 2 แสนรายในเดือนก่อน

นอกจากนี้ ตลาดจะติดตามถ้อยแถลงของบรรดาคณะกรรมการนโยบายการเงินเฟด อาทิ Patrick Harker และ John Williams เพื่อติดตามมุมมองของเฟดต่อแนวโน้มเศรษฐกิจและการดำเนินนโยบายการเงินในอนาคต

Source: Bisnews

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีใช้ค่าเสนอหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้

\*ดัชนีดอลลาร์ ล่าสุดอยู่ที่ 99.10 วานนี้ 99.12

\*วานนี้ นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดหุ้นไทย 1,486.56 ล้านบาท

\*วานนี้ นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิในตลาดตราสารหนี้ไทย 1,283.12 ล้านบาท

\*ชปท.รายงานอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทเทียบกับดอลลาร์วานนี้ 30.627 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์

Source: Bisnews

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มิใช่คำแนะนำหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้